
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í 
forsendum meiri hluta Umhverfis- og samgöngunefndar .

Mér finnst nú lágmark að nota þá penininga sem nú þegar eru teknir af 
bifreiðaeigendum í að bæta vegakerfið áður en þið farið að skattleggja 
okkur bifreiðaeigendur frekar.
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